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     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ครั้งที่ 2 

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

*********************************** 
สมาชิกที่มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

1 นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ณรงค์  วงค์ศักดิ์  

2 นายหนูเล็ก  กวดนอก รองประธานสภาเทศบาลฯ หนูเล็ก  กวดนอก  

3 นายชิด  แช่มช้อย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชิด  แช่มช้อย  

4 นายดัด  เกษนอก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดัด  เกษนอก  

5 นางนิตยา  หลินศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ นิตยา  หลินศรี  

6 นางสาวปาริฉัตร  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปาริฉัตร  โปรยโคกสูง  

7 นายพรมมา  โพธิ์ศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พรมมา  โพธิ์ศรี  

8 นางพิกุล  เรือนไทย สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พิกุล  เรือนไทย  

9 นางสมพร  อุ่นใจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สมพร  อุ่นใจ  

10 นางสาวสุภัสสร  ศรีเมืองคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สุภัสสร  ศรีเมืองคุณ  

11 นายสุรศักดิ์  พลพิศาล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  สุรศักดิ์  พลพิศาล   

12 นางปราณี  จูมไชย เลขานุการสภาเทศบาลฯ ปราณี  จูมไชย  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายยงยุทธ  คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ยงยุทธ  คำประพันธ์  

๒ นายสุนทร  หลายทวีวัฒน ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง สุนทร  หลายทวีวัฒน์  

๓ นายบัณฑิต ศรีกากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง บัณฑิต ศรีกากุล  

๔ นางกุสุมา  ภูลังกา   เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ กุสุมา  ภูลังกา    

๕ นายไหม  ไวแก้วศูนย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึง
สำโรง 

 

ไหม  ไวแก้วศูนย์  
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๖ นายสุริยา หาญจิตร 
 

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
 

สุริยา หาญจิตร 
 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

7 นางปวริศา  บุญประสิทธิ์ 
 

หัวหน้าสำนักปลัด ปวริศา  บุญประสิทธิ์ 
 

 

8 นางพรรณี สุริยะ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

พรรณี สุริยะ  

9 นางแววดาว  อาพัดนอก นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการ 
แทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

แววดาว  อาพัดนอก  

10 นายคมสันต์  เชื้อกุดรู ผู้อำนวยการกองช่าง คมสันต์  เชื้อกุดรู  

11 
นางวรรณกร สีมาพล นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองศึกษา 
วรรณกร  สีมาพล  

12 น.ส.ประนอม รัตนศาลาแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ประนอม รัตนศาลา
แสง 

 

13 น.ส.กรรณิการ์  บุญเหลือ นิติกร กรรณิการ์  บุญเหลือ 
 

14 น.ส.นงลักษณ์  โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการฯ นงลักษณ์  โพธิ์ศรี 
 

15 นางวันเพ็ญ  ผิวบัว นักทรัพยากรบุคคลฯ วันเพ็ญ  ผิวบัว  

16 นายวินัย  ชาวสวน ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า วินัย  ชาวสวน  

17 นายประพันพงศ์  ฟุ้งสวรรค์ พนักงานจ้างทั่วไป ประพันพงศ์  ฟุ้งสวรรค์  

18 นางวิลัยพร  ประทุมศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  วิลัยพร  ประทุมศรี  

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30  น. 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

     สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ วันนี้เป็น
วันประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2566 สมาชิก
สภาเทศบาลมีทั้งหมด 12 ท่าน วันนี้มาประชุมครบทั้ง  12 ท่านนะครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

     ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ เรื่องที่ประธานแจ้งนะครับ ก็จะมีเรื่องจากที่ว่าการอำเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา นะครับ เรื่องการขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 นะครับ อ้างถึงหนังสือสภา
เทศบาลตำบลบึงสำโรง ด่วนที่สุด ที ่สภา 18 / 2566 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ตาม
หนังสือที่อ้างถึง ประธานสภาตำบลบึงสำโรง ขอขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบล
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ที่ประชุม 

บึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 ออกไปเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2567 แต่เนื่องจากห้วงระยะเวลาสมัยประชุมสภา มี
วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันพิจารณาตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนดแล้วจึงมีความเห็นว่าสภาเทศบาลไม่สามารถพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสมัยประชุมนี้  ได้
ตามมาตรา 24 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นั้น 
นายอำเภอแก้งสนามนาง พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรค 4 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงอนุญาตให้ประธานเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ 2566 ออกไปอีกมีกำหนดไม่เกิน 15 วันตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 
เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ ครับ การขยายเวลาประชุมสภามาถึง ใน
วันนี้นะครับ ฉะนั้นเราเลยได้ดำเนินการจัดประชุมสภา ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ครับ  
 
     -รับทราบ- 

    
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงครั้งที่แล้ว  
      2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุนทร  หลายทวีวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 ครับ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึง
สำโรง ครั้งที่แล้ว 2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2566 ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดู มีการแก้ไขไหม เพ่ือจะรับรองรายงาน
การประชุมครับ ครับเชิญท่านรองสุนทรฯ ครับ 

 
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสุนทร หลายทวีวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี

ตำบลบึงสำโรง ก็ขอขอบคุณท่านประธานที่อนุญาตให้ขึ้นพูดครับ  ตามจริงผมก็ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องเรื่องรายงานการประชุมนะครับ  แต่ก็พอดีเห็นข้อผิดพลาดในการพิมพ์ก็เลย
อยากจะชี้ให้ทราบครับ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจำปี พศ.2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566  ให้ทุกท่านดูตามเลยนะครับ 
หน้า 2 ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 บรรทัดที่ 3 และ 4 สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เปลี่ยนเป็น สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไปครับ มีพิมพ์ผิดครับหน้า 5  ข้อ 5.3 
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 
ตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลพูด ระเบียบวาระที่ 6.2 เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระที่ 5.3  
ครับ ต่อไป หน้า 6 ครับ ในช่วงที่ขออนุญาตท่านประธานสภาครับตอนนี้เราอยู่ยังอยู่ใน
ระเบียบวาระที่ 6.2 เปลี่ยนเป็น ในช่วงที่ขออนุญาตท่านประธานสภาครับตอนนี้เราอยู่ยัง
อยู่ในระเบียบวาระที่ 5.3 ครับ ต่อไปครับ ในช่วงที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้พูดบรรทัด
ที่ 2 ระเบียบวาระที่ 6.2 เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระที่ 5.3 ครับ ต่อไปครับ หน้า 9 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ครับ นี่คือของสมัยที่ 
2 นะครับ 
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติที่ประชุม 

     มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
ผมขอมติในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖6 สมาชิกท่านใดให้การ
รับรองโปรดยกมือขึ้นครับ  
     รับรอง           11     เสียง 
     ไม่รับรอง         -       เสียง 
     งดออกเสียง      1      เสียง   (ประธานสภา) 
 

      2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสุนทร  หลายทวีวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางปวริศา  บุญประสิทธิ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ 1 วันที่ 
22 สิงหาคม 2566ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจดู มีการแก้ไขไหม เพ่ือจะรับรองรายงาน
การประชุมครับ ครับเชิญท่านรองสุนทรฯ ครับ 

 
เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสุนทร หลายทวีวัฒน์  รองนายกเทศมนตรี

ตำบลบึงสำโรง  ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พศ.2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นะครับ ขอแก้ไข หน้า 2 ตรง
ผู้เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 23 เปลี่ยนเป็น ลำดับที่ 13  ต่อไปครับ หน้าเดียวกัน ตามท่ีท่าน
ประธานสภาเทศบาลพูด บรรทัดที่ 2  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เปลี่ยนเป็น  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  นะครับ ต่อไปครับ หน้าเดียวกันครับ ระเบียบวาระที่ 
2 แถวที่ 2 สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 
2566 เปลี่ยนเป็น สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ 2566 วันที่  15 
พฤษภาคม 2566 และบรรทัดที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เปลี่ยนเป็น วันที่ 15 
พฤษภาคม 2566 ต่อไปครับ หน้า 3 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2566 ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เปลี่ยนเป็น ประจำปี พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2566 ต่อไปครับ หน้า 23 มติที่ประชุม งดออกเสียง 1 เสียง เปลี่ยนเป็น งด
ออกเสียง 2 เสียง แล้วก็มีพิมพ์ผิดอีดครับ หน้า 29 ตรงท่านประธานสภาพูด ระเบียบ
วาระการประชุมที่ 5.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 
2565 เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.3 ญัตติ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่งบประมาณ ประจำปี  พ.ศ. 2565 ครับ ครับ นี้ก็คือในส่วนที่กระผมได้ เห็น
ข้อผิดพลาดชี้ให้ทางสภาได้เห็น สุดท้ายแล้วก็สุดแท้แต่ทางสภาได้มีมติอย่างไร ขอบคุณ
ครับ  

 
เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี สุนทร หลายทวีวัฒน์ ข้อ
เมื่อสักครู่ ระเบียบวาระการประชุมที่  5.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 เปลี่ยนเป็น ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.3 ญัตติ ขอ
อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 นั้น จะมีปี พ.ศ. 2565 
ที่ยังผิดอยู่ เปลี่ยนเป็น ปี พ.ศ. 2566 ด้วยค่ะ  
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 

ตามที่ท่านรองฯสุนทร และหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในรายงาน
การประชุมแล้วและได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อผิดพลาดนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ ทุกท่านคงแก้ไข
หมดทุกท่านนะครับ เพ่ือเราจะขอมติรับรองนะครับ ที่ได้ตรวจรายการข้อผิดพลาดรายงาน
การประชุมของผู้พิมพ์นะครับ และเราก็จะละเอียดขึ้นอีกนะครับ หลังจากการประชุมครั้ง
ต่อไป นะครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ผมขอมติในการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕66 ครั้งที่ 1 
วันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖6 สมาชิกท่านใดให้การรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ  
 
     รับรอง           11     เสียง 
     ไม่รับรอง         -       เสียง 
     งดออกเสียง      1      เสียง   (ประธานสภา) 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   3.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง       
   ครั้งที่ 2/2566 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
นางสาวประนอม รัตนศาลาแสง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เชิญผู้ที่เก่ียวข้องครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สำหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 3.1 การ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 
ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางสาวประนอม รัตนศาลาแสง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -
2570) ครั้งที่ 2/2566 เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่มจังหวัด  เพ่ือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตามความจำเป็นและเดือดร้อนของประชาชน และเกิดความสอดคล้อง
กับวิธีการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชุมประชาคมระดับตำบล ได้
พิจารณาเห็นชอบและนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2566 จึงขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ 
 
     -รับทราบ- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
    - ไม่มี - 
     
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่/เพื่อพิจารณา 
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5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
      วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
 
 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นางปราณี  จูมไชย 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้ง
ระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547           
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่)  พ.ศ.2565 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได ้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสาม 
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายสุรศักดิ์  พลพิศาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตตฯิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อไปขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ต่อที่ประชุมสภาครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ตามที่สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้มี

มติรับหลักการในวาระที่ 1 แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมมีมติให้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯพิจารณาโดยละเอียดโดยกำหนดเวลา
ในการยื่นขอแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 23– 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่ง
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง  
หรือนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ประสงค์จะยื่นเสนอคำแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่อย่างใด 

เมื่อไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาร่วมกันโดยละเอียด ว่าจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความในร่างเทศบัญญัติฯ ตอนใดหรือไม่และมีมติร่วมกัน ดังนี้ 
      1.ชื่อร่างเทศบัญญัติ  ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
      2. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความ
เหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้
คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
      3. คำแถลงงบประมาณ  รายรับ ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวน
ความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
      4. คำแถลงงบประมาณ  รายจ่าย ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวน
ความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
         5. บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ
และคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มี
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        6. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานงบกลาง จำนวนรวม 
11,869,900 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่า
มีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        7. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวนรวม 
10,114,525 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่า
มีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
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        8. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน 
จำนวนรวม 1 ,304,620 บาท ไม่มีผู้ ยื่น เสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        9. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการศึกษา จำนวนรวม 
5,323,655 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        10. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานสาธารณสุข จำนวนรวม 
1,594,760 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        11. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานสังคมสังเคราะห์ จำนวน
รวม 564,240 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็น
ว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        12. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนรวม 
63,000 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
  13. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ จำนวนรวม 340,000 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        14. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
จำนวนรวม 6 ,580,700 บาท ไม่มีผู้ ยื่น เสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        15. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย แผนงานการเกษตร จำนวนรวม 
210,000 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
       16. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 37,965,400 บาทไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำ
และคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มี
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        17. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร จำนวนรวม 245,000 บาท 
ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
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และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่าง
เดิม (เอกฉันท์)  
        18. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จำนวนรวม 114,300 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการ
ฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        19. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวนรวม 
130,000 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามี
ความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        20. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายได้จัดเก็บเอง หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวนรวม 1,700 บาท 
ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 
และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่าง
เดิม (เอกฉันท์) 
        21. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวนรวม 19,572,000 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ถ้อยคำและคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวน
ความเห็น ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
        22. รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงิน
อุดหนุน จำนวนรวม 17,902,400 บาท ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและ
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น  ไม่มีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม (เอกฉันท์) 
       23. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 1/100 ถึงหน้า 100/100  ซึ่งเป็นคำชี้แจงในแต่ละ
แผนงาน แต่ละงาน ตามงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบ
เงินอุดหนุน และงบกลาง ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมถ้อยคำและคณะกรรมการฯ 
เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว และไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น   

     จำนวนงบประมาณ และข้อความในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย หน้า 
1/100 ถึงหน้า 100/100 เห็นว่ามีความเหมาะสม  จึงไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ
ในตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม ดังนี้  
      23.1 แผนงานงบกลาง ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้ตาม
ร่างเดิม  
      23.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้
คงไว้ตามร่างเดิม  
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางปวริศา  บุญประสิทธิ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

      23.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอน
ใดให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      23.4 แผนงานการศึกษา ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 
      23.5 แผนงานสาธารณสุข ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 
      23.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้
คงไว้ตามร่างเดิม 
      23.7 แผนงานเคหะและชุมชน ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้
คงไว้ตามร่างเดิม 
      23.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  ไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      23.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความใน
ตอนใด  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      23.10 แผนงานการเกษตร ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

  สำหรับรายการอ่ืนๆ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ที่นอกเหนือจากข้างต้น เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
ข้อความ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

คณะกรรมการแปรญัตติ ขอส่งร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2567   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว ให้คงไว้ตามร่างเดิม        ต่อ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง   เพ่ือโปรดพิจารณา และนำเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง  เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไป 
 

คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้แถลงรายงาน  ต่อที่ประชุมสภา ฯ แล้ว ตามระเบียบ
การประชุมสภา ฯ ในวาระ 2 การแปรญัตตินี้ เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาค่ะ ดิฉันขอให้มีการแก้ไขข้อความในเอกสารรายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ในหน้าสุดท้ายส่วนของการลงชื่อ แก้ไขข้อความจาก
คำว่า นางสุรศักดิ์ เป็นคำว่า นายสุรศักดิ์  ขออนุญาตแก้ไขในที่ประชุมค่ะ 
 

ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ  ในขณะนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้แถลง
รายงาน  ต่อที่ประชุมสภา ฯ แล้ว ตามระเบียบการประชุมสภา ฯ ในวาระ 2 การแปรญัตติ
นี้หากมีการแปรญัตติในการประชุมก็ให้นำเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติมาอภิปรายกันในที่
ประชุม แต่เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ไม่มีการแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม ในวาระที่ 2 นี้
จึงไม่มีการอภิปราย  สภาเทศบาล จะเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ ผมก็ขอ
ลงมติเลยนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ คือให้คงตามร่าง
เดิมที่ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอ โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง        1      เสียง   (ประธานสภา)    
 

 มติในที่ประชุม ในวาระที่ 2 คือให้คงตามร่างเทศบัญญัติฯ เดิม  ถือว่าการพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 2 ผ่านไปนะ
ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายนะครับ แต่ผมก็มีเรื่องอยากจะหารือกับท่านประธานในส่วนของ
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งกำหนดไว้ว่า
เป็นเรื่องที่เสนอใหม่ ผมว่าเรื่องที่เราเสนอกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณา ก็อยาก
ให้ท่านประธานสภาได้วินิจฉัยว่าในระเบียบวาระที่ 5 จะเป็นเรื่องที่เสนอใหม่ หรือเป็นเรื่อง
เพ่ือพิจารณา ผมก็ขอหารือในประเด็นนี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ในระเบียบวาระที่ 5 ขอเพ่ิมเติมข้อความเป็นเรื่องที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา ก็ขอแก้ไข
ระเบียบวาระการประชุมในชื่อเรื่องดังกล่าวครับ 

 
         วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3)  พ.ศ.2565 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่ 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรครับ ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอ่ืนนะครับ 
ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯเลยนะครับ สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  โปรด
ยกมือขึ้นครับ 
 
      เห็นชอบ       11   เสียง 
      ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
      งดออกเสียง     1   เสียง  (ประธานสภา) 
 
          ถือว่าการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  เสร็จสิ้น
ลงเพียงเท่านี้ 
 
 

 



12 
 

             5.2 ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                                        -  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางพรรณี  สุริยะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางพรรณี สุริยะ ผู้อำนวยการกองคลัง ด้วย

กองคลัง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีสภาพเก่า 
ชำรุด และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงได้ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือตั้งจ่าย รายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีทำ
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     โอนลดงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืนๆ รายการโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลบึงสำโรง ปัจจุบันมีงบประมาณตั้งไว้คงเหลือ 100,000.00 บาท  ขอโอน
ลดจำนวน  72,300.00 บาท คงเหลือ 27,700.00 บาท 
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
     1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จำนวน  48,000.00 บาท  
     2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 
หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  3,300.00 บาท  
     3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี 
จำนวน 1 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  16,000.00 บาท  
     4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 2 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  5,000.00 บาท  
จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ ผมจะ
ขอมติ 5 ครั้ง  โดยจะขอเป็นมติโอนลดงบประมาณ 1 รายการ และมติโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 4  รายการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ โอนลดงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
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มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ รายการโครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ปัจจุบันมีงบประมาณตั้งไว้
คงเหลือ 100 ,000.00 บาท  ขอโอนลดจำนวน  72 ,300.00 บาท คงเหลือ 
27,700.00 บาท โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1       เสียง   (ประธานสภา)    
 
     ต่อไปเป็นการลงมติในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ 
     1. สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  48,000.00 บาท โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา)    
 
     2. สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ จำนวน  3,300.00 บาท  โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา)    
 
     3. สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จำนวน  16,000.00 บาท โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา)    
 

     4. สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง  ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  
5,000.00 บาท โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม      เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา)    

 
   5.3  ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                                        -  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางวรรณกร  สีมาพล 
นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

     ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
 
     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันนางวรรณกร  สีมาพล มีความประสงค์จะซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
24,000 บาท    
     โดยโอนลดงบประมาณรายจ่าย จำนวน  1 รายการ จากแผนงาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์  แบบ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 24,000 บาท  
      โอนตั้งรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย จำนวน   1  รายการ 
      1.แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล
จำนวน 24,000 บาท 
      จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ ผมจะขอมติ 
2 ครั้ง  โดยจะขอเป็นมติโอนลดงบประมาณ 1 รายการ และมติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 
รายการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ โอนลดงบประมาณจาก จากแผนงาน บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์  แบบ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 24 ,000  บาท  ขอ
โอนลดจำนวน  24,000 บาท คงเหลือ 0 บาท โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1       เสียง   (ประธานสภา)    
 
     ต่อไปเป็นการลงมติในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ โอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประเภท   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับประมวลผลจำนวน 24,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม 
 

     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา)    

 
   5.4  ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                                        -  ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ) 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นางแววดาว  อาพัดนอก 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
มติที่ประชุม 

     ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครับ 
 
     เรียนประธานสภาเทศบาล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ในตำบลบึงสำโรง ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 30 ส.ค. 66 มีผู้ป่วยสะสมด้วยโรคไข้เลือดออก 
จำนวน 38 ราย จึงมีความจำเป็นขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้ 
     โอนลดงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานสาธารณสุข หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้คงเหลือ 491,900 
บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 118,000 บาท คงเหลือ 373,900 บาท 
     โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน   1  รายการ แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ 
118,000 บาท 
      จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ ผมจะขอมติ 2 
ครั้ง  โดยจะขอเป็นมติโอนลดงบประมาณ 1 รายการ และมติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 
รายการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ โอนลดงบประมาณจาก แผนงานสาธารณสุข หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้ง
ไว้คงเหลือ 491,900 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 118,000 บาท คงเหลือ 373,900 บาท 
โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1       เสียง   (ประธานสภา)    
 
     ต่อไปเป็นการลงมติในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ขอโอนเพิ่มจำนวน 118,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา)    
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   5.5  ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                                        -  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายคมสันต์  เชื้อกุดรู 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุริยา  หาญจิตร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
นายวินัย  ชาวสวน 
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 
 
นายสุริยา  หาญจิตร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตติขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาล เนื่องจากระบบสายไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

เทศบาลตำบลบึงสำโรง เกิดการเสื่อมสภาพและมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
มากเกินกำลังที่อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าและสายเมนไฟจะรับได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
หลายครั้ง จึงมีความจำเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ รายการครุภัณฑ์ตู้โหลด SD 3P 100A 18 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
จำนวน 14 ลูก รายละเอียดดังนี้  

โอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้
คงเหลือ 256,860 บาท ขอโอนลดจำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 236,860 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการครุภัณฑ์ตู้โหลด SD 3P 100A 18 ช่อง พร้อมลูก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 14 ลูก โอนเพิ่มจำนวน 20,000 บาท  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณ
ครับ 
 
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ เชิญท่านปลัดครับ  
 
 

ท่านประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมสุริยา  หาญจิตร 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ คืออยากจะให้ทางกองช่างได้แก้ไขรายละเอียดในญัตติ รายการ
ครุภัณฑ์ตู้โหลด SD 3P 100A 18 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 14 ลูก ตรงนี้
ไม่มีในรายการมาตรฐานของครุภัณฑ์ ตามบัญชีครุภัณฑ์ คือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
จึงอยากให้แก้ไขจากตู้โหลด SD 3P 100A 18 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 
14 ลูก เป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ขออนุญาต
ท่านประธานสภา ให้ช่างไฟฟ้ามาชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าคือ

อุปกรณ์ที่อยู่ในตู้โหลดเซ็นเตอร์ ซึ่งก็คืออันเดียวครับ เป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ครับ 

 
ท่านประธานครับ ดังนั้นเราก็ขออนุญาตแก้ไขในบันทึก แบบเสนอญัตติ ขอแก้ไข

ข้อความ โดยตัดคำว่า ตู้โหลด SD 3P 100A 18 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 
14 ลูก และแก้ไขเป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เพ่ือให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
ครุภัณฑ์ และขออนุญาตที่ประชุมสภาเราได้แก้ไข   ในส่วนนี้ด้วย  ขอบคุณมากครับ 
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ที่ประชุม 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
มติที่ประชุม 

     -อนุญาตให้แก้ไขข้อความ โดยตัดคำว่า ตู้โหลด SD 3P 100A 18 ช่อง พร้อมลูกเซอร์
กิตเบรกเกอร์ จำนวน 14 ลูก และแก้ไขเป็นเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ- 
 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ ผมจะ
ขอมติ 2 ครั้ง  โดยจะขอเป็นมติโอนลดงบประมาณ 1 รายการ และมติโอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 1 รายการ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้  โอนลดงบประมาณจาก แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้คงเหลือ 256,860 บาท ขอโอนลด
จำนวน 20,000 บาท คงเหลือ 236,860 บาท โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1       เสียง   (ประธานสภา)    
 

ต่อไปเป็นการลงมติในการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โอนเพ่ิมจำนวน 20 ,000 บาท  
โปรดยก  มือขึ้นครับ 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา) 

 
   5.6  ญัตติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
นายณรงค์  วงค์ศักด์ิ
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ญัตติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ  
 

เรียนท่านประธานสถาเทศบาล ผมขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 โครงการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,356,200 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโนนสะอาดไปวัดป่า หมู่ที่ 2 
     ปริมาณงาน จุดเริ่มต้นต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงถนนสายหนองโน -หนองบัว ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ศก. 
0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (รายละเอียดและแบบรูปรายการตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง
กำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,800 -
บาท 
      2.โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส ข้ามคลองอีสานเขียว บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7 
     ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง ขนาดช่องละ 
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1.80×1.80 เมตร (รายละเอียดตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,700-บาท 
      3.โครงการเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิมที่ชำรุดภายในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
      ปริมาณงาน สายที่ 1 เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิม สายบ้านหนองบัว -หนอง
ช้างตาย ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายที่ 2 
เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิม สายบ้านหนองบัว-หาดไทรสูง ความกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายที่ 3 เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนน
เดิมสายบ้านหนองปรือ-หนองอ้อ ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร บ้าน
หนองปรือ หมู่ที่ 5 รวมพ้ืนที่เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
39,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลบึงสำโรง กำหนด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
300,000-บาท 
       4.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบึงสำโรง-วัดป่าบ้านหนองปรือ
ใหม่ บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 9 
    ปริมาณงาน จุดเริ่มต้น สามแยกถนนรอบบึงสำโรง–สามแยกวัดป่าบ้านหนองปรือใหม่ ถม
ดินความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร รวมปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น ความกว้ าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
150 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียด
ตามที่ ทต. บึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
154,900บาท 
       5.โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ที่ชำรุด สายบ้านหนองโน-สามแยกสระน้ำหนองบัว 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 
       ปริมาณงาน รื้อถอนถนน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด,วางท่อค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 
6 ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามที่ ทต. บึงสำโรง กำหนด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,600-บาท 
         6.โครงการปรับปรุง ค.ส.ล. ที่ชำรุด สายวัดบ้านหนองโน ไปสามแยกถนนสายหนอง
โน-หัวหนอง บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 
          ปริมาณงาน รื้อถอนถนนค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด ,วางท่อค.ส.ล.ขนาดØ 0.40 เมตร 
จำนวน 5 ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รายละเอียดตามที่ ทต. บึงสำโรง กำหนด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,200บาท 
      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนะครับ และขอนำ
เรียนท่านสมาชิกสภาว่าทางผู้บริหารจะดำเนินขอการจ่ายเงินสะสมอีกครั้งในการประชุมสภา
เทศบาลในคราวถัดไปครับ ครั้งนี้เนื่องด้วยข้อจำกัดในหลายด้าน จึงได้มีโครงการขอจ่ายเงิน
สะสม 6 โครงการดังที่กล่าวมาในข้างต้น และกองคลังก็ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายเงิน
สะสม ประมาณสี่ล้านกว่าบาท รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับครับ จึงขอนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชิด  แช่มช้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายณรงค์  วงค์ศักด์ิ
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางปวริศา  บุญประสิทธิ์ 
หัวน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักด์ิ
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุริยา หาญจิตร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
นางพรรณี  สุริยะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการพิจารณาเราจะพิจารณาและลงมติไปทีละโครงการนะครับ  เริ่มโครงการที่ 
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโนนสะอาดไปวัดป่า หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน จุดเริ่มต้นต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงถนนสายหนองโน-หนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 608 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 
(รายละเอียดและแบบรูปรายการตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376 ,800 บาท  มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 
  

เรียนประธานสภาเทศบาล ผมว่าเงินสะสมที่จะจ่ายได้มีสี่ล้านกว่าบาท ผมว่าน่าจะ
ได้ครบทุกหมู่บ้าน ตอนนี้ก็จ่ายเพียงสี่หมู่บ้าน เหลืออีกหกหมู่บ้านก็น่าจะจ่ายได้นะครับ 
 

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตนะคะ ว่าก่อนที่เราจะพิจารณาเรื่อง
จ่ายเงินสะสม ทุกท่านก็มีเอกสารอยู่ในมือแล้ว แต่ดิฉันก็อยากให้มีปรากฏในรายงานการ
ประชุมด้วยว่าการจ่ายเงินสะสมนั้นมีวงเงินเท่าไร และอยากขอเสนอให้ผู้อำนวยการกองคลัง
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวงเงินที่จะใช้ในการจ่ายเงินสะสมอีก ส่วนอีกประเด็นคือหลังจากที่ท่าน
ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงแล้ว ดิฉันจะขอชี้แจงต่อจากผู้อำนวยการกองคลังว่าต่อไปจะเป็น
เช่นไร เกี่ยวกับเรื่องท่ีท่านชิดได้ถาม ขออนุญาตท่านประธานค่ะ 
 
เชิญท่านปลัดครับ 
 
 

ท่านประธานที่เคารพครับ ผมสุริยา หาญจิตร ปลัดเทศบาล ขออนุญาตชี้แจง 
เพราะเห็นที่ประชุมพูดวาจ่ายขาด จ่ายขาด จริงๆแล้วจ่ายขาด คือ จ่ายเงินเดือนค่าตอบแทน 
แต่หมวดงานก่อสร้างใช้คำว่าจ่ายเงินสะสมไม่มีคำว่าขาดครับ ขอให้แก้ไขเป็นจ่ายเงินสะสม
จะได้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันขอแจ้งยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ใน
ปีงบประมาณ 2566 คิด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ยอดวันที่ปิดบัญชีและ สตง. รับรอง
แล้ว จะเป็นยอดเงินสด เงินฝากธนาคารจำนวน 24,414,534.95 บาท หักหนี้สิน 
2,142,296.31 บาท  หักเงินทุนสำรองสะสม 8,905,481.63 บาท ก็จะเป็นยอดเงิน
คงเหลือเงินฝากธนาคาร 13,366,799.81 บาท หักรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย
ที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ ว 1,647,000 บาท และจะมียอดเงินสะสม 
1,060,000 บาท ทำให้มีเงิน คงเหลือเงินฝากธนาคาร 10,659,799.81 บาท จะมีเงิน
สะสมที่จะนำไปใช้ในระหว่างปี ซึ่งคิด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เงินสะสมที่นำมาใช้ได้
อยู่ที่ 10,659,799.81 บาท หักเงินสำรองตามระเบียบฯ 2,664,168 บาท และสำรอง
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นายณรงค์  วงค์ศักด์ิ
ประธานสภาเทศบาล 

นางปวริศา  บุญประสิทธิ์ 
หัวน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักด์ิ
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  คำประพันธ์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 10% อยู่ที่ 3,650,000 บาท และสำรองตามระเบียบเงินสมทบ 
615,508,79 บาท ซึ่งทำให้มีเงินคงเหลือที่จะจ่ายได้จำนวน 3,730,123.02 บาท บวก
เงินสะสมที่ เหลือจ่ายจากยอดที่ เรานำมาดำเนินการ คือยกยอดมาจากปี  2565 มา
ดำเนินการในปี 2566 ซึ่งดำเนินการ 6 โครงการ ไม่มีดำเนินการ 2 โครงการ คือของหมู่ที่ 
4 และหมู่ที่ 2 ก็จะเป็นเงินเหลือจ่ายจำนวน 434,600 บาท ก็จะมีเงินที่เราปรับปรุงบัญชี
อยู่ที่ 84 บาท ซึ่งยอดนี้จะต้องนำไปรวมกับยอด 3,730,123.02 บาท จึงเป็นเงินสะสมที่
เราจะนำไปใช้ได้ ซึ่งคิด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 4,164,807.02 บาทค่ะ 
 
เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่ผู้อำนวยการ
กองคลังและท่านนายกเทศมนตรีได้ขอจ่ายเงินสะสม รวมทั้งท่านชิด แช่มช้อย  ได้ถามว่า
ทำไมมีเงิน 4ล้านกว่าบาท ทำไมไม่พิจารณาช่วยเหลือให้ครบ ประเด็นแรกคือเรื่องของแผนฯ 
แผนฯ ตอนที่เราพิจารณาขอเพ่ิมเติม เป็นโครงการที่เรากำหนด ไม่ได้กำหนดไว้ในปี 2566 
ในการจ่ายรอบนี้เป็นการจ่ายจากการเพ่ิมเติมแผนฯ ครั้งที่ 2/2566 การจ่ายเงินสะสมในปี 
2566 เป็นการปิดบัญชีในปีงบประมาณ 2565  ได้มีการยกยอดรวมมา ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 2566 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะจ่ายเงินสะสมในปี 2567 ก็ต้องรอยอดที่จะปิดบัญชี 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งหลังปิดบัญชีแล้วจะมีเงินเท่าไหร่ หักที่จ่ายรอบนี้เท่าไหร่ 
ยกไปได้อีกเท่าไร ยอดวงเงินใหม่ก็จะพันมาแบบรอบนี้ค่ะ  เหตุผลว่าทำไมถึงไม่จ่ายทีเดียว 
เงื่อนไขเดียวคือแผนฯ ปรากฏในปี 2567 จึงจำเป็นต้องจ่ายที่ปรากฏในปี 2566 ซึ่งท่าน
นายกเทศมนตรีได้ขอคำแนะนำในเรื่องนี้ว่าท่านสมาชิกสภาต้องถามเรื่องนี้แน่นอน ดิฉันจึงได้
ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องนี้แทน เพ่ือให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันว่าแผนฯปีไหน ต้องทำปีนั้นค่ะ 
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้แจ้งแล้วว่าโครงการที่ปรากฏในแผนปี 2567 จะดำเนินการขอ
จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสภาเทศบาลในคราวถัดไป จึงขอทำความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไข
ของแผนให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ขอบคุณค่ะ 
 
เชิญท่านนายกครับครับ 
 

 
 เรียนท่านประธานสถาเทศบาล ผม นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายเทศมนตรีตำบล

บึงสำโรง ขอแก้ไขเพ่ิมเติมในวาระที่เสนอ ในรายการใช้จ่ายเงินสะสมครับ ของคำว่าจ่ายขาด
เงินสะสม เป็น จ่ายเงินสะสม และขอเพ่ิมเติมเอกสารด้วยครับ เป็นเอกสารแจ้งยอดเงิน
สะสมจากกองคลัง ซึ่งตอนแรกไม่ได้แนบเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภา ก็ขอให้ท่านประธาน
อนุญาต เอกสารฉบับนี้ใช้ประกอบในการพิจารณาการจ่ายเงินสะสมครับ  แล้วก็ขอเพ่ิมเติม
อีกนิดหนึ่งนะครับ เพราะท่านสมาชิกก็จะถามอีกว่า เทศบัญญัติในปีที่เราอนุมัติมา เป็นแผน
ของปี 2566 ทำไมปี 2567 ทำได้ เพราะเป็นเทศบัญญัติในปีงบประมาณ 2567 ครับ ก็
จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้เช่นกัน แผนก็เลยเตรียมไว้ในปี 2567 เพ่ือ
เตรียมทำข้อมูลในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปี 2567 ดังนั้น มันก็คือแผน ในปี 
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มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักด์ิ
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม 
 
 

2567 แต่ไม่สามารถไปอยู่ในเทศบัญญัติของปี 2567 ได้ ครับ เพราะว่ามันไม่สมดุลจะต้อง
ขอจ่ายเงินสะสม เราประชุม ณ วันนี้ เป็นปี 2566 ก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวนั้นมาจ่ายได้ ก็
ขอให้เข้าใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะอนุมัติวันนี้ ก็ยังไม่ได้ทำหรอกครับ มันก็จะไปเป็นของ ปี 
2567 เหมือนเดิม เพราะว่าตามที่เจ้าหน้าที่กองคลังและสำนักปลัดได้นำเรียนว่ามันจะ
กระทบยอดกันไปเรื่อยๆอาจจะเป็นข่าวดี ท่านสมาชิกว่าการจ่ายเงินสะสมครั้งหน้า ยอดเงิน
จ่ายไปแล้วครั้งนี้ ประมาณล้านสามแสนกว่าบาท ครั้งหน้าอาจจะมีอีกครับ ขอบคุณครับ 

 
ขอบคุณครับ มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิก

สภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 
1.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโนนสะอาดไปวัดป่า หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน จุดเริ่มต้นต่อ
จากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงถนนสายหนองโน-หนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 608 ตาราง
เมตร ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน วางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 
(รายละเอียดและแบบรูปรายการตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,800 บาท  โปรดยกมือขึ้น 
 
     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง       1      เสียง   (ประธานสภา) 
 

    ต่อไปโครงการที่ 2  เชิญท่านนายกครับ 
 
 

 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส ข้ามคลอง
อีสานเขียว บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จำนวน 5 
ช่อง ขนาดช่องละ 1.80×1.80 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,700-บาท  

 
 โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส ข้ามคลองอีสานเขียว บ้านโมกมัน หมู่ที่  7  

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง ขนาดช่องละ 1.80×1.80 
เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,700-บาท มีผู้ใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
ผมขอมติเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์ส ข้ามคลองอีสาน
เขียว บ้านโมกมัน หมู่ที่ 7  โปรดยกมือขึ้น 
 

     เห็นชอบ           11     เสียง 
     ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
     งดออกเสียง        1      เสียง   (ประธานสภา) 
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นางสมพร อุ่นใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

     ต่อไป โครงการที่ 3  เชิญท่านนายกครับ   
 
 
      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  โครงการเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิมที่
ชำรุดภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ปริมาณงาน สายที่ 1 เกรดปรับเกลี่ย
บดทับแน่นผิวถนนเดิม สายบ้านหนองบัว-หนองช้างตาย ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายที่ 2 เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิม สาย
บ้านหนองบัว-หาดไทรสูง ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 1 สายที่ 3 เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิมสายบ้านหนองปรือ-หนองอ้อ ความ
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 รวมพ้ืนที่เกรดปรับเกลี่ย
บดทับแน่นผิวถนนเดิมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 39,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
บึงสำโรง กำหนด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000-บาท ขออธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม ด้วยจำเป็น
จะต้องเพ่ิมรายการนี้มา เนื่องจากหลังฝนก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งต้อง
ใช้เส้นทางในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงได้ทำแผนเพ่ิมเติม ประกาศใช้แผนฯ 
แล้วจึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสมในชุดแรกครับ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง แต่ท่านสมาชิก
อาจจะถามว่าทำไมหมู่ที่ 1 ถึงมี 2 สาย หมู่ที่ 5 มี 1 สาย ก็ขอนำเรียนว่าเพ่ือความสะดวก
ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับงานจ้าง เอาปริมาณงานซึ่งในเทคนิคทางช่างสามารถ
ดำเนินการได้ในงบประมาณเท่านี้ แต่ข้อเท็จจริง ก็นำเรียนต่อสภาว่างบประมาณไม่เกินสาม
แสนบาท เป็นอำนาจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงของผู้บริหาร สามารถที่จะขอความ
ร่วมมือจากผู้รับจ้างให้ปรับเกรดให้ได้ทั่วถึง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุในรายละเอียด ก็จะปรับให้ 
ซึ่งเหลือไม่กี่สายที่เป็นสายย่อย เพราะอย่างเขต 2 ถนนจากบึงสำโรงไปคลองไอ้เผือก 
2,400 กว่าเมตร ก็ได้ทำสัญญาแล้ว ก็จะปรับเกรดหลังจากที่ฤดูฝนผ่านไป ผู้รับจ้างก็จะขน
เครื่องจักรเครื่องมือเข้ามา ก็ถือว่าแบ่งเบาภาระของเทศบาลในการใช้งบประมาณได้เยอะ 
ส่วนที่เหลือก็จะมีเส้นหลักๆคือเส้นหนองปรือ-หนองอ้อ และเส้นสายรอง ส่วนปลีกย่อยก็คง
ไม่มาก แต่ก็ยืนยันว่าจะขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างให้ปรับเกรดให้ทุกสาย แต่อาจจะไม่ดี
เท่าสายหลักเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นถนนเลียบฝั่งชี ถนนโนนอุดมเลียบคลองอีสานเขียว และของ
หมู่ที่ 1 ที่ระบุไว้ 2 สาย สายที่ไม่ได้ระบุก็จะพยายามปรับให้ทุกสาย เพ่ือให้พ่ีน้องใช้สัญจร
และขนส่งผลผลิตได้สะดวก นี่คือจุดประสงค์ในการขอจ่ายเงินสะสมครั้งนี้ครับ 
 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญครับ 

 

เรียนท่านประธานที่เคารพและผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันก็ฟังอยู่โครงการ
ที่จ่ายเงินสะสม การปรับเกลี่ยบดทับแน่น เมื่อก่อนก็ใช้งบของจังหวัดแต่ตอนนี้ก็ใช้งบของเรา 
ถ้าว่าจ่ายขาดก็ไม่ถูกอีก ดิฉันคิดว่า สายที่ 1 สายที่ 2 สายที่ 3 อย่างนี้ ถ้าเราไม่ปรับเกลี่ย  
เราจะมาเกลี่ยพวกเป็นหลุมเป็นบ่อได้ไหมค่ะท่านนายก ดิฉันคิดว่าการท่ีเราทำในโครงการบด
ทับแน่นแต่ละปีดิฉันก็เห็นมันอยู่สภาพเดิมเงินตั้งสามแสน ดิฉันคิดว่าเราน่าจะพิจารณาใหม่
หรือเปล่า ทำตรงที่มันลงไปไม่ได้จะไม่ดีกว่าหรือ ก็อยากให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาว่าจะทำ
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นายสุริยา หาญจิตร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

แบบไหนดี ท่านนายกท่านก็ต้องจ้างเหมาทั้งตำบลไหมที่ว่าจะบดทับแน่นหรือทุกสาย เพราะ
ดิฉันก็ไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนี้เลย นี้ก็สายบึงสำโรงก็แสนกว่า เงินตั้งเป็นล้านน่าเสียดาย
ไหมที่เราจะต้องเอาหินคลุกไปลงตรงโน้นตรงนั้น ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาก่อน
อยากจะขอความคิดเห็นจากสมาชิกก่อนสมควรที่ต้องปรึกษากันว่าเราควรทำอย่างไร 
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 

มีท่านใดอีกไหมครับที่จะอภิปราย ท่านนายกก็ให้รายละเอียดไปแล้ว อย่างที่ท่าน 
สท.สมพร อุ่นใจ พูดอยากให้ไปครบทุกเส้นและก็อยากให้ไปตามลำชีถนนต่างๆ สำหรับที่จะ
เอาเข้าโครงการ 2 -3 เส้นที่ท่านได้เสนอให้สมาชิกอนุมัติแต่ละเส้นก็ยาวถึง 2,000 เมตร 
ในงบประมาณสามแสนบาท มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เพ่ือทำความเข้าใจต่อสมาชิก 

 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมสิ่งแรกทุกๆปี ก็ได้งบของจังหวัด 

งบของ อบจ. ถามว่าเอาของงบ อบจ. มา เราก็ต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะค่าน้ำมัน ทางเราก็พยายาม
ที่จะยกเลิกเพ่ือรอคิวให้มันทันเวลา พองบมาก็ไม่ทันแล้วและพองบมาก็เกี่ยวข้าวแล้วก็เอา
อ้อยออกแล้วอย่างนี้ เป็นต้น ประเด็นที่ 1 ทำไมไม่ใช้งบหน่วยงานอ่ืน ประเด็นที่ 2 ก็
อยากจะให้ใส่หินคลุกใส่ลูกรัง ก็ต้องถามกันว่าแผนฯยังมีไหมที่จะใส่จุดไหนเส้นไหน ขั้นตอน
ต้องละเอียดจะทำตรงไหนก็แล้วแต่เราต้องมีอยู่ในแผนฯ ด้วยหลักการประเด็นสุดท้ายผม
ยืนยันที่จะปรับเกลี่ยให้เกือบทุกสายก็แล้วกันพยายามเร่งทำให้หมด ผมต้องเรียนสมาชิก
ทั้งหมด ถามว่าถ้าท่านต้องการแบบนี้ระยะนี้เกือบสามปีเต็ม เราสามารถปรับเกรดได้  สมมุติ
ว่าฟ้าฝนหยุดตกถ้าความต้องการของพ่ีน้อง ถ้าเราออกมาอีกระยะหนึ่ง ผมขอนำเรียนให้
สมาชิกทุกท่าน ให้ท่านไปเตรียมแผนมามันจะมีเงินสะสมอีกหนึ่งรอบและเจ้าหน้าที่ก็นำเรียน
ไปเบื้องต้นแล้ว ช่วงระยะเวลาที่จะทำ เวลาจะทำยังไม่ได้เตรียมล่วงหน้าที่มีปัญหามาตลอด 
แล้วเวลาถมดินเป็นจุดๆ และนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลังจากที่ชาวบ้านบอก 6 -7 ปี
ไม่ได้ทำเพราะลูกรังน้อยมันเป็นแค่บดปรับเกลี่ย ถ้าอยากจะให้ดี 500,000 – 600,000 
จะอยู่ไหม ตามที่สอบถามราคากลางที่กองช่างได้ประเมินมาพยายามที่จะเอาแค่นี้สายแค่นี้
แต่เนื้องานเราอาจจะได้มากกว่านี้ นี้คือเราจะต้องทำ ถ้ากำหนดทุกเส้นที่ท่านสมพรว่ามันก็
จะเกินงบประมาณ เพราะฉะนั้น 39,500 ตารางเมตร เป็นเงิน 300,000 บาท เรายังมี
เทคนิคการคำนวณราคาของราชการที่เขากำหนดมาเพ่ือชี้แจง ผมพยายามท่ีจะเอาเฉพาะที่มี
ในแผนฯมา เอาให้ดีเลยเรามีโอกาส ในประชุมครั้งต่อไปถ้าอยากให้ดีกว่านี้ คือการแก้ปัญหา
ก็ขอชี้แจงเพ่ิมเติมแค่นี้ละครับ  

 
ครับเชิญท่านปลัดครับ 

  
ขอบคุณมากครับท่านประธาน ท่านประธานที่เคารพครับ  ผมสุริยา หาญจิตร 

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอนำเรียนเพ่ิมเติม  จากที่ท่านสมาชิกได้ซักถามเมื่อ
สักครู่ จะเปลี่ยนโครงการได้ไหม ทำตอนนี้จะทันไหม ไม่อาจกระทำได้ครับ เพราะว่าเสนอ
ญัตติต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภา ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน นะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ไขญัตติตอนนี้ทำไม่ได้ครับ นอกจากจะพิจารณาโครงการตามญัตติ 
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็แค่นั้นเองครับ  ขอบพระคุณมากครับ 
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ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญครับท่านสมพร 

 

เรียนท่านประธานที่เคารพ สงสัยไม่ได้กินข้าวเที่ยงง่ายหรอก ท่านประธานบอกไว้
ก่อนรู้โครงการที่ทำมานะรู้ค่ะที่ทำมากำลังทำอยู่ แต่ว่าท่านจะจ่ายเงิน ท่านจะต้องให้สมาชิก
เป็นผู้ดูก่อนว่าเงินจ่ายสะสมมันต้องใช้จำเป็น ท่านปลัดก็เคยพูดนะคะว่าเงินตัวนี้ ถ้าไม่
จำเป็นท่านก็บอกไม่ให้ใช้ แล้วงานแผนฯ ถ้าไม่มีแผนฯรองรับก็ไม่ได้ แต่ถ้าพวกท่านจะใช้ ทำ
แผนเข้ามาปุ๊บได้ปั๊บ ทำได้เลย ซื้อได้เลย ถ้าเป็นของพวกท่าน ซื้อได้หมด แต่ของประชาชน
มันทำยากเหลือเกิน มันเป็นยังไงคะ เวลาท่านอยากจะทำท่านก็ยื่นญัตติเข้ามา จะถูกหรือผิด
จะไม่อะไรก็ตาม จะไม่มีรายละเอียดอะไรก็ตาม ท่านก็ยื่นเข้ามาได้ โดยที่ให้สภายกมือใช่ไหม
คะ ยกมือให้โดยที่ยังไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองว่าเอา จะต้องทำยังไง จะต้องเป็นยังไง เอาแบบ
จุกปากเลย นี้ถ้าเราไม่ยกมือเรื่องใช้จ่ายก็จะหาว่าเราไม่ดูแลคนในตำบลใช่ไหมคะ ดิฉันรู้ รู้มา
ทั้งหมดแหละค่ะ แต่ว่าไม่อยากจะพูด  มันพูดอะไรไม่ออก รู้นะคะว่าเงินเอาออกมาเป็นล้าน 
แต่มาทำแค่กรบเกลี่ย ไม่มีหรอกในตำบลบึงสำโรงที่จะทำหน้าแล้ง มีแต่ทำหน้าฝนทั้งนั้น  
เงินตั้ง 4 ล้าน 5 ล้าน ก็แค่เอาดินไปเกลี่ยไปกลบ จะต้องพูดคำไหน บอกดิฉันหน่อยค่ะ ทำ
อะไรมันผิดหมด    ของเทศบัญญัติงบประมาณ ใครไปอบรมมาคงรู้ นายไหนที่จะทำปีต่อไป
ไม่ให้เข้าเทศบัญญัติ เอามาคุยกับดิฉันได้ค่ะ เอามาคุยว่ามีไหม ไม่มีหรอกเทศบาลไหนที่จะไม่
เอาเข้าเทศบัญญัติในปีนั้นๆ ที่มีการกระทำของทุกปีนะค่ะ ดิฉันไม่อยากพูด มันแน่นในอก 
อะไรก็ดูๆ มันไม่เข้าท่า เวลาที่พวกท่านอยากจะใช้ ยื่นญัตติเข้ามา ยื่นเข้ามาก็ได้ใช้ตามใจ 
แต่พวกเรานี้สิท่านประธานแค่โต๊ะนั่ง เห็นไหมท่านประธานนั่งอยู่แบบไหน ท่านรองนั่งอยู่
แบบไหน จนจะตกเก้าอ้ี ดิฉันเคยพูดบ่อยไหมคะ บ่อยค่ะ โต๊ะกินก๋วยเตี๋ยวยังดีกว่านี้ เข้ามา
ในเทศบาลได้กินไหม กาแฟ เดินเข้ามา ไม่มี น้ำดื่ม ก็ไม่มี ขนาดไม่แปรญัตติ ต้องเข้าใจ
สมาชิก ต้องเข้าใจประชาชนบ้าง รู้มานานแล้ว แต่อย่าทำให้มันน่าเกลียดเกินไป เมื่อก่อน
ประชุมได้กินข้าว เดี๋ยวนี้ไม่เกินเที่ยงคุณก็ไม่ให้ฉันกิน พอคุณอยากได้อะไรได้หมด แต่พวก
เรา  แม้แต่ไมค์พูด ดิฉันบอกให้เขวี้ยงลงป่ามันโลด ท่านประธานไม่ออกจะพูดหลายอย่าง ขอ
เตือนอย่างเดียวให้ท่านสมาชิกดูดีๆก่อน ไม่ใช่ยื่นอะไรเข้ามา เอาแบบหางจุกปากมาเลย 
ไม่ใช่ก็ฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณค่ะ 

 
เชิญท่านนายกครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ถามว่าโครงการที่เสนอเข้ามายื่นญัตติถูกต้องไหม 
ให้สภาพิจารณาใหม่ ผมไม่อยากต่อปากต่อท่าน สมาชิกที่อภิปรายไม่ได้อยู่ในเนื้อหา อยาก
ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา ขอบคุณครับ    

 
เชิญท่านปลัดครับ 
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุริยา หาญจิตร 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

ท่านประธานที่เคารพครับ ผมสุริยา  หาญจิตร ปลัดเทศบาล คือผมอยากถามท่าน
ประธานครับ  คำว่าหางจุกปาก หมายความว่าอย่างไร ผมขอให้ถอนคำนี้ครับ 

 
ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้ไปตามกัน ผมจึงอยากขอสรุปพิจารณาระเบียบที่ท่าน

นายกพูดขึ้น ผมจึงขอรายละเอียดด้วยนะครับ บางครั้งสมาชิกอาจไม่เข้าใจในบางครั้งที่
ผู้บริหารเสนอมาจากงบเงินสะสมที่ยื่นให้สมาชิก ก็อยากให้สมาชิกศึกษาก็แล้วแต่ละท่านจะ
พิจารณาอย่างไง ก็อยากให้ความเหมาะสมความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผมจึงอยาก
ให้ทำทุกจุด ท่านนายกก็ได้อภิปรายแล้วว่าท่านจะเอารูปแบบออกมาดูท่านจะทำให้อยู่  
ก่อนที่เราจะพิจารณาโครงการที่ 3 ท่านใดเห็นชอบก็ยกมือ ท่านใดไม่เห็นชอบก็ยกมือนะ
ครับ ผมจึงอยากจะขอมติเพ่ือที่เราจะได้ไปโครงการอ่ืนอีกต่อไป 

คำว่าหางจุกปาก คือไม่ถามสมาชิก ว่าเสนอเข้ามาแล้ว เราได้พิจารณาไหม  

 

ท่านประธาน ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบด้วยครับ  
 

 ขอให้ฟังผมก่อนครับท่านสมพร ขอให้พิจารณารายละเอียดด้วยครับ บางครั้ง
สมาชิกอาจไม่เข้าใจในบางครั้งที่ผู้บริหารเสนอมาของบจากเงินสะสม ก็ให้ทางสมาชิกได้
ศึกษาไตร่ตรองงบประมาณ ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาอย่างไร ก็ให้มองเห็นความสะดวก
ความเดือดร้อน แต่จะให้ไปทุกจุดนั้น ตามท่ีท่านนายกได้อภิปรายไป 

ท่านประธานคะ ถ้าจะเอาทุกจุด ท่านก็เพ่ิมเม็ดเงินไปได้นิคะ มันมีทางออก   

 

เดี๋ยวครับท่าน ท่านฟังก่อน ท่านนายกท่านก็ได้อธิบายแล้ว ท่านก็ให้คำชี้แจงเรา
แล้ว เรื่องนี้ดูมติก่อน ท่านใดไม่เห็นชอบก็ไม่ยกมือ ท่านใดเห็นชอบก็ยกมือ ผมจะขอมตินะ
ครับ เพื่อเราจะไปโครงการต่อๆไป เชิญท่านสมพร ครับ 

 
ท่านประธานคะ นี้แหละค่ะหางจุกปาก ถ้าเราไม่ยก ประชาชนก็ต้องมองเราว่าไม่

บริหารไม่ทำตามที่เขาจะทำใช่ไหมคะ นี้ละคะหางจุกปาก อธิบายให้ท่านปลัดฟังด้วยค่ะ 

เชิญท่านปลัดครับ 
  

ท่านประธานที่เคารพ ที่ผมพูดออกไปการจะเพ่ิมญัตติเพ่ิมตัวเงินต่างๆมันต้องยื่น
ญัตติต่อสภา ที่สมาชิกบอกว่าให้เพ่ิมเงินมันเพ่ิมไม่ได้ไงครับ ตามระเบียบข้อ 38 ต้องยื่น
ญัตติก่อนการประชุม 5 วันเป็นอย่างน้อย นี้ไงครับ ถ้าเราไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยเท่านั้นเอง 
เห็นด้วยก็เห็นด้วยยกมือเท่านั้นเองครับ และต้องพิจารณาเป็นรายโครงการ ให้ยึดข้อบังคับ
การประชุมสภา ให้ยึดระเบียบแบบแผนของทางราชการครับ ไม่ใช่เอาความมันครับ ท่าน
ครับ 
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นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 

ผมขอมติเลยนะครับ โครงการที่ 3 เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิมในเขต
รับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลบึงสำโรง ปริมาณ สายที่ 1 เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นผิวถนน
เดิมสายบ้านหนองบัว-หนองช้างตาย ความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร     
บ้านหนองบัว หมู่ 1 สายที่ 2 เกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่นผิวถนนเดิมสายหนองบัว-หาดไทร
สูงเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร บ้านหนองบัว หมู่1 สายที่ 3 เกรดปรับเกลี่ยบดทับ
แน่นผิวถนนเดิม สายหนองปรือ-หนองอ้อ เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร บ้านหนอง
ปรือ หมู่ 5 รวมพ้ืนที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 39,500 ตารางเมตร ถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือขึ้น  

 เห็นชอบ           11     เสียง 
 ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
 งดออกเสียง         1     เสียง   (ประธานสภา) 
 

ไปโครงการที่ 4 เลยนะครับ โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสายบึงสำโรง-วัดป่าหนองปรือใหม่ หมู่ 9 เชิญท่านนายกครับ 

 
 
เรียนท่านประธานสภาครับ โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงพร้อมลงลูกรัง ถนนสาย

บึงสำโรง-วัดป่าหนองปรือใหม่ หมู่ 9 ปริมาณงานจุดเริ่มต้นสามแยกถนนรอบบึงสำโรง-สาม
แยกวัดป่าไปบ้านหนองปรือใหม่ เฉลี่ยความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.40 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาก์เมตร ลงดินปรับเกลี่ยบดทับแน่น
ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ครับ 

ครับ โครงการที่ 4 ท่านนายกก็อภิปรายโครงการให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้วนะ
ครับ มีท่านใดอยากอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ โครงการที่ 4 โครงการ
ปรับปรุงถนนดินลูกรังถนนสายบึงสำโรง-วัดป่าบ้านหนองปรือใหม่ หมู่ 9 ปริมาณจุดเริ่มต้น
สามแยกถนนรอบบึงสำโรง-สามแยกวัดป่าบ้านหนองปรือใหม่ ถมดิน ความกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร   ลงดินปรับเกลี่ยบดทับแน่น ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.12เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาตรก์เมตร ว่างท่อ คสล. ขนาด ศก 
0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย นะครับ หากท่านใดเห็นชอบโครงการนี้ยกมือด้วยครับ หนองบัว 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 เชิญท่านนายกครับ 

เห็นชอบ           11     เสียง 
ไม่เห็นชอบ         -       เสียง 
งดออกเสียง         1     เสียง   (ประธานสภา) 
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นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุนทร หลายทวีวัฒน์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นายประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์ 
เจ้าของนา 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์ 
เจ้าของนา 

ไปโครงการที่ 5 เลยนะครับ โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ที่ชำรุด 
สายบ้านหนองโน-สามแยกสระน้ำ 

 

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านครับ โครงการที่ 5 เป็นเงินจ่ายขาด
สะสมเป็นโครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุด สายบ้านหนองโน-สามแยกสระน้ำ บ้านหนอง
บัว บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ปริมาณงานรื้อถนน คสล.เดิมชำรุด ว่างท่อ คสล. ขนาด 0.60 
เมตรจำนวน 5.00 ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หนา0.15 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) ก็ให้สมาชิกพิจารณาด้วยนะครับ 

 

ครับเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการมีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน
รองสุนทรครับ 

 
เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสุนทร หลายทวีวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบล

บึงสำโรง ขณะนี้สภาเรากำลังพิจารณาเงินสะสมจ่ายขาด คือโครงการถนน คสล. สายบ้าน
หนองโน-ไปสระน้ำบ้านหนองบัว มีการฝังท่อ 5 ท่อน โครงการนี้ตามที่ได้ยินข่าวมา เจ้าของ
ที่เขาไม่ยินยอมให้ใส่ท่ออยากจะสอบถามในแผนฯ ที่เราทำมามันมีท่อ และตอนนี้ที่เราอนุมัติ
จ่ายเงินสะสมก็มีท่อแต่พอจะทำสัญญา เราตัดท่อออกและจะจ่ายเงินตามจริง จะได้หรือไม่
ครับ ก่อนที่เราจะมีมติอนุมัติจึงอยากหาข้อสรุปเพราะได้ยินข่าวมาว่าเจ้าของที่เขาไม่ยอม
ขอบคุณครับ 

 

สท. สมพร  ได้ยินไหม มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา ตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเจ้าของนา คือ น้องปาน เขาไม่
ยินยอมมเพราะน้ำไหลตรงนั้นมันมีบล็อกคอนเวิร์ส ก็เลยอยากจะขอความคิดเห็นจาก
เจ้าของนาด้วยนะครับ 

 
ตามท่ีเจ้าของนาไม่อยากให้ใส่ท่อ เพราะมีจุดตรงบล็อกคอนเวิร์สแล้ว ก็เลยอยากจะ

ขอเชิญเจ้าของนามาพูดอธิบายสักหน่อยครับ 
 

    เรียนท่านประธานสภา พอดีที่ตรงนี้มันมีบล็อกคอนเวิร์สแล้วตัวนึง  แล้วถ้าใส่ท่ออีกมัน
เป็นพ้ืนที่รับน้ำจนเกินไปก็อยากให้น้ำมันไหลลงไปสระท่าน สท.สมพร ก็อยากให้มันผ่านไป
สระน้ำหนองบัวไม่ต้องใส่ท่อจะได้หรือไม่ครับ 

             ครับความคิดเจ้าของนาเขาก็ไม่อยากให้ใส่ท่อไม่อยากให้ทำหลายจุดเพราะว่า
บล็อกคอนเวิร์สก็ใส่ไปแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ใส่ท่อเราก็ต้องปรับดินตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่ท่อให้
มันไหลลงทางโน้นเลย 

ปกติมันก็ไหลลงมาอยู่แล้วเพราะพ้ืนนาตรงนี้มันต่ำ ถนนลาดยางก็มีท่อ แล้วตรงนี้
ถ้าเราใส่ท่ออีกมันจะทำให้น้ำตรงนั้นไหลลงมาอีก ผมเลยอยากให้ใส่ท่อก่อนจะถึงสระมันถึง
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นายสุนทร  หลายทวีวัฒนา 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
นางสมพร อุ่นใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสุนทร  หลายทวีวัฒนา 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นางปวริศา บุญประสิทธิ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะปิดทางน้ำได้มันก็จะล้นไปที่นาตรงนั้นพอดี  เป็นที่รับน้ำเกินไป เพราะถ้ายังจะใส่ท่ออีกผม
ก็คงไม่ให้ใส่เพราะมันติดที่บล็อกคอนเวิร์สมันก็จะเป็นเหมือนเดิมผมอยากจะให้เห็นใจคนที่
พ้ืนนาต่ำ ที่รับน้ำด้วยครบัผม 

 

ก็อยากให้แก้ไข เพราะมีบล็อกคอนเวิร์สลงไปนาอยู่แล้ว คือเจ้าของนาเขาก็ไม่อยาก
ให้ใส่ท่ออีก เดียวเราค่อยแก้ปัญหาถ้าอย่างนั้นถ้าทำไม่ได้เราก็จะตัดไป เดี๋ยวโครงการตัวนี้เรา
ค่อยแก้ปัญหาใหม่ 

 
จุดประสงค์ที่ผมพูดตรงนี้ ถ้าเราอนุมัติไปตามนี้แล้วมันทำไม่ได้ ก็จะเสียเวลาไป

เฉยๆ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะสอบถาม แผนที่เราทำมามีท่อ แล้วเราอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ก็มีท่อ แต่พอจะไปดำเนินการทำสัญญา เราลบท่อออกจ่ายเงินตามจริง โดยตัดราคาท่อออก 
จะได้หรือไม่ เนื้องานไม่เกินเราทำน้อยกว่าที่เราบรรจุในแผน เราจึงอยากจะหาข้อสรุปว่ามัน
มีปัญหาหรือป่าว หรือต้องไปเสนอมาใหม่ ขอบคุณครับท่านประธาน 

 
 

งั้นก็ไม่ต้องทำแล้ว โอ้โหจะกดดันกันไปถึงไหน 
 
 
ถ้าท่านอนุมัติไปวันนี้มันมีท่อ แต่ตอนไปทำไม่ได้ใส่ท่อ คนตรวจงานเขาไม่ตรวจให้ 

อะไรๆก็ผิดไปหมด ท่านต้องฟังเหตุผลสิครับ คือผมกลัวว่าอนุมัติไปแล้วมันจะทำไม่ได้ ถึง
อนุมัติไปวันนี้มันจะทำไม่ได้อยู่ดี เชิญครับท่านอยากจะพูดอะไรก็เชิญ 

 
ครับคือเจ้าของที่ถ้าเขาอนุญาตเราก็ทำได้ แต่เจ้าของที่เขาไม่อยากให้ทำ  เดี๋ยวเรา

ค่อยแก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งเราต้องปรึกษากันด้วย ถ้าเราไม่ทำเราก็ขอแก้ไข ถ้าโครงการนี้แก้
ไม่ได้ก็ต้องตกไป ทำอย่างไงในเมื่อเจ้าของนาเขาไม่อนุญาตถ้าไปร้องเรียนอะไรกันมันก็จะ
ยากไปอีก เพราะเจ้าของที่เขาไม่ยอม ดังนั้นถ้ามีการวางท่อแล้วโครงการนี้ก็ต้องตกไปหรื อ
ยังไง ผมจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย ขอความชี้แนะด้วยนะครับ 

 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะ จากท่ีได้ฟังปัญหา

ใหม่และตอนนี้ก็อยากหาข้อยุติ และจากท่ีท่านรองนายกเทศมนตรีพูดก็คือว่าถ้าเราพิจารณา
ให้อนุมัติตามรูปแบบที่เสนอพอตอนลงในสัญญา ไม่ได้ดำเนินการตามนี้คือมีการใส่ท่อนี้คือ
ประเด็นที่ 1 ส่วนประเด็นที่ 2 ถ้าอยากแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็มีผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้ทราบ 
ปรากฏว่ามีการนำเสนอเข้ามาเพ่ือพิจารณา แต่ถ้ามองว่าทำได้ไหม ตอนนี้สภามีหน้าที่
พิจารณาถ้ามันติดขัด เจ้าของที่นาเขาไม่ยินยอม หรือถ้าเราตัดจุดที่นาของปานออกไปก็จะไม่
มีปัญหาเหรอคะ ถ้ามีปัญหาก็ต้องพิจารณาว่าสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ถ้าไม่เห็นชอบก็
ไม่มีปัญหา ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ก็ถือว่าตกไป ส่วนเราจะแก้ปัญหาเพราะโครงการนี้
อย่างไร เดี๋ยวคณะผู้บริหารก็หารือกันว่าจะทำอย่างไงจะแก้ไขอย่างไงเพราะเป็นเงินสะสมใน
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นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประพันพงศ์ ฟุ้งสวรรค์ 
เจ้าของนา 
 
นางสมพร อุ่นใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

รอบถัดไปอันนี้คือวิธีการออมชอมที่ดีที่สุดเพราะจะไม่กระทบทั้งเจ้าของที่นา และถ้าเปลี่ยน
สถานที่จริงๆเจ้าของนาแถวนั้นยินยอมไหม ก่อนที่จะพิจารณาเพ่ือที่จะมาเสนอเข้าในรอบ
ถัดไป ซึ่งก็คาดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ที่กำหนดว่าวัตถุประสงค์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงซึ่ง
เป็นอำนาจของกรรมการสนับสนุนจัดทำร่างแผนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
อันนี้คือวิธีที่จะแก้ไขของโครงการนี้ ประเด็นที่สองที่อยากสื่อ ท่านนายกได้พูดเงินสะสมใน
รอบถัดไป ถ้าท่านเห็นว่าถนนที่มีความจำเป็นพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนจริงๆ แล้วมันไม่ได้
บรรจุอยู่ในแผนฯ ถ้าท่านเห็นว่าจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติ โครงการนี้ไม่เห็นชอบก็ตกไป 
และให้ผู้บริหารแก้ไขใหม่ จึงขอเสนอเความเห็นแค่นี้ค่ะ 

เชิญท่าน สท.สมพร ครับ 

 

เรียนท่านประธานสภา ดิฉันก็พอจะเข้าใจค่ะ โครงการนี้ที่เสนอเข้ามา ถ้าไม่จำเป็น
ชาวบ้านเขาไม่ประชาคมมาหรอกค่ะ แต่ประชาคมเข้ามาแล้ว ท่านจะทำอย่างไรมันก็เรื่อง
ของท่าน ก็ไม่ได้ดูหรอกว่าความจำเป็นหรือไม่จำเป็น ดิฉันจึงอยากจะพูดในภาพรวม เงินที่จะ
เอาออกมาล้านกว่าบาท คืออยากให้ทำให้มีประโยชน์กว่านี้ได้ไหม เพราะเรื่องนี้เราต้องแก้ไข
อยู่แล้ว เราไม่ต้องรอเงินสะสมนี้ค่ะ เงินฉุกเฉินเราก็มี น่าจะเอาออกมาทำบ้าง เรื่องนี้ขอผู้รู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องมาอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ครับ เชิญท่านนายกครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา จุดประสงค์ถนนมันแคบ โครงการนี้ถ้าเราอนุมัติไปกลัวมัน
ทำไม่ได้ ผมจึงอยากถามโครงการนี้ถ้าเราตัดท่อออกเราก็ต้องเสนอมาใหม่ถ้าท่านอนุมัติไป
ตอนนี้มันมีท่อ  งบสภาอนุมัติให้ทำ แต่ตอนไปทำไม่ให้ใส่ท่อคนตรวจงานเขาก็ไม่ตรวจให้ ผม
กลัวว่ามันทำไม่ได้เราต้องคิดว่าเราจะทำแบบไหนดีจึงจะให้โครงการนี้ผ่านเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชน เพราะโครงการนี้ถึงจะอนุมัติไปก็ทำไม่ได้ 

 
ครับตกลงเจ้าของที่นา ปานไม่ให้ใช่ไหมครับ 

 
ครับ ไม่ได้หรอกครับ พ้ืนที่จะรับน้ำมากเกินไป ถ้าทำก็จะทำอะไรในที่ดินไม่ได้เลย 

 
ท่านประธานค่ะ ตามที่ท่านายกได้บอกว่าตัดท่อออกไป ตัดเงินออกก็ทำได้นิคะ 

เพราะนี้เป็นเงินฉุกเฉิน เงินสะสม ก็ทำไม่อยาก อยากให้กองช่างได้อธิบาย ช่วยชี้แจงว่าจะ
สามรถทำได้ไหม ขอบคุณค่ะ 

 
เชิญกองช่างครับ 
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นายคมสันต์ เชื้อกุดรู 
ผอ.กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม 
 

เรียนท่านประธานสภา กระผมนายคมสันต์ เชื้อกุดรู ตำแหน่งผอ.กองช่าง รู้สึกว่า
โครงการนี้ที่เราไปสำรวจมาถ้าไม่ใส่ท่อน้ำก็จะไหลล้นเพราะพ้ืนที่มันต่ำ เราต้องใส่ท่อ และถ้า
อยู่ในแผนฯ มันก็ทำได้ เรามาติดตรงนี้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ เราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ 
มันไม่สามารถทำได้นะครับ ต้องเป็นอำนาจของสภา เพราะนอกจากแผนฯที่เราประกาศใช้ไป
แล้ว แต่ถ้าโครงการยกตัวอย่างอยู่ในเทศบัญญัติมันมีท่อ เราจะเปลี่ยนแปลงนั้นจากรูปแบบ
คือตอนนี้สภามีโครงการยังไม่อนุมัติ ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขมันไม่สามารถ
ดำเนินการได้ มันยังไม่ผ่านสภา ขอบคุณครับ 

 
ครับคือโครงการนี้ ผมกะขอมติด้วยนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะเราต้อง

คำนวณใหม่ เราต้องเข้าวาระอ่ืนอีก ต่อไปผมขอมติเลยนะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุดสายบ้านหนองโน -สามแยกสระน้ำบ้าน
หนองบัว บ้านหนองโน หมู่ 3 ปริมาณงาน รื้อถนน คสล.เดิมชำรุด ว่างท่อ คสล. ขนาด 
0.60เมตร จำนวน 5.00 ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร ตามรายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด หากท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ  

เห็นชอบ              1     เสียง (สมพร อุ่นใจ) 
ไม่เห็นชอบ         10     เสียง 
งดออกเสียง          1     เสียง   (ประธานสภา) 

 
ต่อโครงการที่ 6 เลยนะครับ โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุด สาย

วัดบ้านหนองโน-ไปสามแยกถนนสายหนองโน-หัวหนอง บ้านหนองโน หมู่ 3 เชิญท่านนายก
ครับ 

เรียนท่านประธานสภา โครงการที่ 6 เป็นโครงการสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ที่ชำรุด สายวัดบ้านหนองโน-หัวหนอง บ้านหนองโน หมู่ 3 ปริมาณงานรื้อถนน คสล.
เดิมที่ชำรุด ว่างท่อ คสล. Ø ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5.00 ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามเทศบาลบึง
สำโรงกำหนด) ขอให้สภาพิจารณาด้วยครับ 

มีท่านใดจะอธิบายไหมครับถนนสายที่ชำรุดสายวัดบ้านหนองโน ไปสามแยกถนน
สายหนองโน-หัวหนอง บ้านหนองโน หมู่ 3 ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่
มีผมขอมติเลยนะครับ โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงถนนที่ชำรุดสายวัดบ้านหนองโน ไป
สามแยกถนนสายหนองโน-หัวหนอง บ้านหนองโน หมู่ 3 ปริมาณงานรื้อถนน คสล.เดิมที่
ชำรุด ว่างท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5.00 เมตร เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบึง
สำโรงกำหนด) ครับหากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือด้วย 

เห็นชอบ            11     เสียง 
ไม่เห็นชอบ            -     เสียง 
งดออกเสียง          1     เสียง   (ประธานสภา) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวปาริฉัตร โปรยโคกสูง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นางนิตยา  หลินศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชิด  แช่มช้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
 
 

     เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวปาริฉัตร โปรย
โคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ก็อยากจะขอรบกวนเวลานิดเดียว พอดีดิฉันเข้าไปเห็น
อุปกรณ์กองช่างและเก้าอ้ี คือมันอยู่ในห้องสภา ก็ขอความอนุเคราะห์ให้เก็บของออกไปได้
ไหมค่ะ เพราะว่าสมาชิกจะได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง ก็อยากให้เก็บของย้ายไปห้องอ่ืนได้
ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

     เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางนิตยา หลินศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ดิฉันก็มีเรื่องที่จะอภิปรายนิดเดียวค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณทาง
เทศบาลที่ให้ความอนุเคราะห์เรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองที่
จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่เด็กนักเรียนข้ามถนนให้มีความปลอดภัย ส่วนในเรื่องอ่ืน ก็จะ
เป็นเรื่องน้ำ เกิดจากภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลฝนทิ้งช่วงต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร
เทศบาลที่ท่านได้ติดต่อกรมทรัพยากรน้ำมาให้ในครั้งก่อน หลังจากส่งน้ำลงคลองเกษตร
เพ่ือให้พ่ีน้องได้ใช้น้ำ ส่งเข้าลำห้วยขี้หนู ทางด้านผู้นำได้ใช้เครื่องสูบน้ำของหมู่บ้าน ทำการ
สูบน้ำเข้าสระหนองฝาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางเทสบาลจนถึงวันย้าย
สูบ ระหว่างการสูบน้ำก็เกิดปัญหาหลายๆอย่าง จึงสูบน้ำได้ไม่เต็มที่ จึงได้น้ำไม่มากไม่
เพียงพอต่อการใช้น้ำทั้งปี ทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้รับปากว่าจะกลับมาช่วยสูบน้ำอีกครั้ง 
ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2566นี้ ทางผู้นำจึงขอการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากทาง
เทศบาลอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ  

     เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน กระผม นายชิด แช่มช้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บ้านหนองปรือ หมู่ 5 ครับ ตามที่ฟังมาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านหัวหนองที่มีความเดือดร้อนมาทุกๆปี ก็แก้ปัญหาในการสูบน้ำทุกปี 
สูบน้ำบึงสำโรงเอามากักเก็บไว้ในลำห้วยมีกะทั้งขี้วัวขี้ควายน้ำก็ขุ่น บ้านหัวหนองก็ยังไม่ได้
รับความแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เพราะเท่าที่ทราบมาบ้านหัวหนองจะสูบน้ำทุกปีผู้ทรงคุณ
วุฒก็มีแล้ว สภาตำบลก็มีแล้ว เทศบาลก็มีมากี่สมัยแล้ว อบต.ก็มีมาแล้ว เราก็ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขต้องสูบน้ำทุกปีจากคลองลำห้วยขี้หนูถึงบ้านนายเก๊ก เอางบประมาณกรมทรัพยากรน้ำ 
เงินห้าล้าน ผมว่าหน้าจะจัดให้บ้านหัวหนองบ้างนะครับ เขาก็ได้รับความเดือดร้อนทุกปี คน
ที่มีนาอยู่บ้านหัวหนอง อำเภอแก้งสนามนางของเราได้รับความเดือดร้อนทุกปี เดียวนี้บ้าน
หนองขามน้อยตำบลบึงพะไล แต่ก่อนเขาก็เดือดร้อนเรื่องน้ำเดี๋ยวนี้เขาทำน้ำใสสะอาด แต่
บ้านหัวหนองยังไม่ได้แก้ไข ก็ยังอาบน้ำขี้วัวขี้ควายอยู่ ก็ขอให้สภาตำบลเทศบาลบึงสำโรง
ของเราก็อยากให้แก้ไข งบประมาณตั้งสี่ล้าน-ห้าล้านเพ่ือที่จะได้แก้ไขให้บ้านหัวหนอง ส่วน
ภายในเทศบาล ผมก็มาเป็นกรรมการแปรญัตติอยู่ 3 วัน ก็ไม่มีใครมาแปรญัตติ แล้วในส่วน
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลบึงสำโรง ก็อยากให้แก้ไขความประพฤติในการพูดจาก็อยากให้พูดจา
ให้มันเหมาะสม ผมจึงขอฝากผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านจะได้รับรู้ร่วมกัน ก็ขอฝาก
สภาประธานสภาด้วยครับ ขอบคุณครับ  
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นายสุรศักดิ์ พลพิศาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
นางปราณี  จูมไชย 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายณรงค์  วงค์ศักดิ์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายยงยุทธ  คำประพันธ์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร ผมนายสุรศักดิ์ พลพิศาล สมาชิก
สภาเทศบาล เขต 2 ผมก็อยากจะเรียนถามท่านประธานสภาสัก 2-3 เรื่อง ตอนที่ไม่อยาก
ได้ก็ได้ ตอนที่อยากได้ก็ไม่ได้ เช่น คลองเกษตรบึงสำโรงมันจะเหลืออยู่ประมาณ 3 จุด แถว
ที่วางท่อ ชาวบ้านมาร้องเรียนกับผมว่า จะใส่ท่อให้ระบายน้ำ แล้วตอนนี้น้ำ มันก็ติดด้วย จึง
อยากให้แก้ไขก็อยากจะฝากท่านประธานสภาช่วยติดตามให้ด้วยครับ เรื่องที่ 2 ถนนจากนา
นางนวม  วันสา ไปละหานมวยน้อย ซึ้งปีที่แล้วประธานได้อนุเคราะห์รถไถ ฝนตกลงมา
ชาวบ้านก็เอารถ  สีส้มวิ่งเป็นร่องลึก รถไถรถมอไซค์ก็ไปยากก็อยากให้เติมดินเส้นนี้หน่อย 
เพราะว่าถึงฤดูกาลตัดอ้อยคงไปลำบากน่าดู เรื่องที่ 3 บล็อกคอนเวิร์สห้วยขี้หนู บ้านกุดปลา
ฉลาด ปีนี้ดีครับฝนแล้งถ้าเหมือนปีที่แล้ว ผมว่าท่อที่วางไว้ที่บล็อกคอนเวิร์สเพราะว่าเอาดิน
ทรายไปกลบใช้เพ่ือสัญจร ดีปีนี้ฝนไม่แรง ปีนี้เลยอยากให้เร่งมือทำก่อนที่น้ำใหญ่จะมาคงจะ
หายไปหมดแล้ว ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางปราณี  จูมไชย 

เลขานุการสภา สมาชิกสภาเทสบาล เขต 1 ค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
สมาชิกทุกท่านนะค่ะ ก็คือร่องน้ำบ้านโนนสะอาด ตอนนี้ก็เสร็จ 80 % แล้ว เหลืออีก 20 % 
ที่ยังไม่เสร็จ ดิฉันจึงอยากจะกระตุ้นนายกนิดหนึ่ง ก็คงจะเป็นฝาครอบก็เหลือประมาณสัก 2 
ฝา ค่ะ  ที่เหลือก็ทำมาหมดแล้ว ก็ขอขอบคุณค่ะ  

ครับผมก็จะให้นายกตอบทีเดียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ 
ท่านปลัด หัวหน้าสำนักปลัดมีไหมครับ ท่านผู้นำ ไม่มีนะครับ เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 

 
เรียนท่านประธานสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรี

ตำบลบึงสำโรง ขอเวลาสักครู่ผมมีสดุ้งกับท่านเลขาบอกท่านนายกขา ครับก็ขอขอบพระคุณ
นะครับทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาอ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี2567 สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ที่จะเสนอร่าง ให้เป็นผู้กำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ 
ตรวจสอบและลงนามและนำร่างกลับและผู้บริหารได้ประกาศใช้ ต้องขอบคุณคณะสภาแห่ง
นี้ และต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่อนุมัติงบประมาณเงินสะสมรวมแล้ว 5 รายการ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น1,330,600บาท ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารพยายามท่ีจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ี
น้องประชาชนทุกแห่ง ในปีนี้การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และก็ขอบคุณพนักงาน   
ท่านผู้อำนวยการทุกส่วนทุกฝ่ายได้ชี้แจงต่อข้อซักถามของท่านสมาชิก ซึ่งเป็นเรื่องดี ในเรื่อง
ปรึกษาหารือและอ่ืนๆให้ถูกต้อง ในการทำงานที่จะก้าวเดินต่อไปของเทศบาลตำบลบึงสำโรง
ทางท่านสมาชิกที่ ได้ให้ เกียรติถาม เริ่มจากท่านสมาชิก  เขต 2 สท. นิตยา หลินศรี          
ขออนุญาตเอ่ยนาม จริงๆแล้วในเรื่องน้ำก็ประเด็นเดียวกับท่าน สท.ชิด แช่มช้อย คือท่าน
บอกว่าท่านประสานทางกรมทรัพยากรน้ำภาค 5 ว่าจะนำเครื่องมาสูบประมาณวันที่ 15-
16 กันยายน 2566 ก็เห็นทางผู้ใหญ่เรณูก็สอบถามเข้ามา จริงๆแล้วผมยังไม่ได้รับเอกสาร
แจ้งมา คือทางผู้ใหญ่กับท่านสท.ประสานกันเองกับกรมทรัพยากรน้ำ โดยหลักการแล้ว
หนังสือยังไม่ถึงเทศบาล ก็ทราบแล้วว่าวิธีขั้นตอนปฏิบัติจะต้องทำอย่างไร ก็เลยแจ้งล่วงหน้า
ไปก่อนว่าถ้าเขาจะลงมาจริงๆ ถึงคิวแล้วก็ไม่อยากให้เสียโอกาส เพราะว่า 1 ถ้าช้าเกินไปน้ำ
ในลำห้วยขี้หนูไม่มีฝนมาอีก 2 ถ้าคิวกรมทรัพยากรน้ำว่างเราต้องรีบฉวยโอกาส ถ้าปฏิเสธ



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทันที ท่านอยากสูบในเดือนต่อไปหรือยังไงก็แล้วแต่ ถ้าเขาไปตั้งที่อ่ืนยากท่ีจะกลับมา มีสอง
ประเด็น ฝากทางผู้นำดูนิดหนึ่งมาพูดในส่วนนี้ ก็อยากจะพูดนิดหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าของงาน 
งานป้องกันต้องตามเรื่อง ก็ต้องทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกนิดหนึ่ง ก็พยายามทำให้เต็มที่
ครับ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำบ้านหัวหนองถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร จริงๆแล้วในระดับ
ท้องถิ่นในอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่เป็นอบต.และยกฐานะเป็นเทศบาลมา การ
แก้ปัญหาเป็นไปตามศักยภาพที่ทำแล้ว งบประมาณมีเพียงพอที่จะทำเช่น ไปเจาะน้ำบาดาล
ใช้โซล่าเซลล์ สองบ่อสามบ่อขุดไปแล้วก็ถือว่าทำได้ แก้ปัญหาให้แต่มันไม่ประสบความสำเร็จ 
เจาะตรงนี้ก็เค็มจะเจาะตรงโน้นก็เค็มจะให้ทำยังไง การแก้ปัญหาซ้ำซากไปๆมาๆ มันเป็น
ปัญหาเกินศักยภาพของท้องถิ่น ถามว่าอยากได้ประปาเหมือนบ้านโมกมันไหม ประปาที่ตั้ง
อยู่ตอนนี้ มันยิ่งใหญ่กว่าบ้านโมกมันอีกครับ งบประมาณมากกว่า ถังใหญ่กว่าส่งน้ำได้ไกล
กว่า เพียงแต่น้ำดิบในสระมันไม่มีเท่านั้นเอง จะเอาแบบบ้านโมกมันอีก ก็แก้ปัญหาไม่ได้จะ
เอาน้ำดิบมาจากไหน ต้องเข้าใจว่าปัญหามันต้องแก้ตรงไหนถามว่าประปาที่ทำให้ ขอจาก
กรมมาดูแลดีแค่ไหนมีถังกรองน้ำมีระบบประปาในระดับในเมืองเขาใช้ระบบประปาแบบนี้
และมีถังกรองมีน้ำดิบมีสต๊อกมีใส่ปูนมีใส่ทรายถูกต้องตามหลักการทุกอย่าง แต่ผู้ปฏิบัติไม่
ดูแลรักษาทั้ง 9 หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน บริหารการประปาบ้านมีกำไรทั้ง 8 หมู่บ้าน    มีอยู่
หมู่บ้านเดียวที่ขาดทุน แล้วก็มีปัญหาซ้ำซากด้วย ถามว่าจะให้ช่วยตลอดไหม ช่วยครับยังไงก็
ไม่ทอดทิ้งกัน แต่ว่าช่วยตัวเองหรือยัง เต็มที่หรือยังให้ความร่วมมือกันหรือยัง ไปดูแต่ละครั้ง 
ถามว่าถ้าปัญหาเดือนร้อนต้องฝากถึงผู้นำเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงมันไปถึงไหน มอบให้แต่  
สท. ในสภามันก็จะเป็นหน้าที่ที่สภาต้องอนุมัติในระดับหนึ่ง ปัญหาความเดือดร้อนมันต้อง
ช่วยกันแก้ไขทั้งผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะสอบถามการเรื่องน้ำถ้าผู้ นำ
ท้องที่มา เอาจริงๆแล้วจะให้แก้ปัญหายังไงมันก็ไม่คุ้ม ก็ฝากด้วยในเรื่องของการแก้ปัญหา 
ทั้งๆที่ถามว่ามันเป็นปัญหาเกินศักยภาพในขณะนี้ กรมทรัพยากรน้ำที่เขามาขุดลอกเขามี
แผนที่จะกระจายน้ำมันก็ดำเนินการได้ มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าน้ำวัตถุดิบน้ำหนักต้นทุนมันไม่
พอใช้ ที่จะเอาน้ำในหมู่บ้านให้ไหลลง ก็ไม่อยากให้ใช้น้ำขี้วัวขี้ควาย อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว
มันก็ได้ประมาณนั้นไปเจาะน้ำเค็มมันก็เกินศักยภาพจนหมดความสามารถ ทีผู่้บริหารท้องถิ่น
ที่จะแก้ปัญหาในระดับนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะหางบประมาณอ่ืนมาช่วย ยกตัวอย่างจากแผนที่
กระจายน้ำที่ปิดไป อีกส่วนหนึ่ง เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ ชลประทานที่รับผิดชอบลำชีตอนบนมา
เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำก็ได้มาดู ก็จะสร้างประตูน้ำอีก 4 จุด ก็คือลำห้วยขี้หนู ลำห้วย
ตะพานหิน ลำห้วยละหานมวยใหญ่ 3-4 จุด ถามว่า ถ้าทำประตูน้ำลำหวยขี้หนูแล้วก็ลำห้วย
ตะพานหินจะสอดคล้องกับกรมทรัพยากรน้ำหรือกระจายน้ำมันต้องมีต้นทุนต่อๆไปใน
อนาคต ในระยะยาวที่จะวางแผนที่เขาวางไว้ก็จะได้หลายจุด ผมจึงนำเรียนในการประชุม
และเจ้าของพ้ืนที่ผู้ใหญ่จะต้องแก้ไขให้ชัดเจน ถ้าทำไปแล้วการเสนองบของเราที่ว่าจะให้พ่ี
น้องหมู่บ้านละห้าแสน ถ้างบประมาณส่วนกลางเอามาทำให้มันจะเป็นอนุเสาวรีย์ไหม แล้ว
ท่อที่ทำไว้ในหมู่บ้าน มันจะใช้ประโยชน์อะไร ถ้าพูดกันตรงๆ การใช้งบประมาณเท่าไรจะเกิด
การคุ้มค่าไหม เราต้องมาคิดแล้วคิดอีก เครื่องก็มีท่อสูบก็มี ขณะนี้มีน้ำอยู่ในลำหวยขี้หนูก็ยัง
มี ถ้าเราดำเนินการเหมือนคราวที่แล้วก็ยังเหลือ 200 ลิตร เอาเครื่องไปตั้งท่านก็มีแล้วไม่
ต้องรอ จริงๆแล้วมันก็พูดลำบาก ก็อยากให้หน่วยงานอ่ืนช่วย แล้วท่านก็ต้องดูตัวเองไม่
ช่วยกันดูแลรักษามันก็ลำบาก ท่านที่ได้เรียนมาได้สอบถามมา ท่าน สท.สุรศักดิ์ พลพิศาล 
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อยากจะวางท่อ ที่จริงแล้วก็ได้ความกรุณาจากสมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสที่จะแก้ไขในสภาให้
ชัดเจน เพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแก้ไขเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ดูแล้ว
ซ้ำซาก พวกท่านยังไม่เข้าใจในการดำเนินงาน ถามว่าเวลาประชุมในหมู่บ้านของพวกท่านได้
แสดงความคิดเห็นเหมือนในสภาไหม นี่คือปลายเหตุ มันปลายทุ่งแล้วมันปลายน้ำแล้วที่ท่าน
จะวางท่อทำถนนตรงนี้เรื่องแรก มันต้องเริ่มต้น ถ้าถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฝ่ายบริหารให้
เจ้าหน้าที่ทำ ถ้าทำไปแล้วทำไมไม่รู้ทำไมไม่บอกแล้วก็ว่าเอาแผนฯมาจากไหน ก็มาต่อว่ากัน
อีก เริ่มต้นท่านต้องบอกว่าตรงนี้ต้องการใส่ท่อ พวกท่านก็ต้องทำแผนฯเข้ามามันต้องทำไป
ตามขั้นตอน เวลาผู้บริหารทำไปแล้ว ก็มาว่าทำไมไม่บอก ที่ตรงนี้บอกให้ทำ ทำไหมไม่ทำไม
ตรงนี้ทำได้ สรุปทำไหมไม่ทำให้ อย่างนี้เป็นต้น มันเป็นปัญหาที่ไม่ถูกขั้นตอน ก็ขอฝากด้วย
ครับ เข้าที่ประชุมนำเข้าเสนอ เพ่ิมเติมนิดหนึ่ง จะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุด ถามว่าปัญหาในเงิน
สะสมหลังจากที่ท่านได้เรียนถาม ถามว่ากองช่างทำถูกไหมด้วยผู้บริหารสั่งจ่ายเงินสะสมตัวนี้
เพ่ือซ่อมแซม ท่านต้องไปดู ไปดูแล้วถ้าไม่มีท่อแก้ไม่ได้ ต้องไปใส่ท่อมา นั้นคือการแก้ปัญหา
ตามหลักวิชาซ่อมตามยุทธศาสตร์ ตามระเบียบฯ นั้นก็คือเหตุผล ถ้าไม่มีท่อจะต้องถมดินขึ้น
สูงระดับไหน มันเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ช่างเขาจะทำไหม ถ้าทำไปแล้วชำรุดเสียหายมาผู้
รับจ้างเขาก็เดือดร้อนทั้งที่เขากำหนดออกแบบมาแล้ว เขาจึงต้องมีอย่างนี้เป็นต้น จะดันให้
ช่างใส่ท่อ ที่จะผิดก็คือกองช่าง เพราะนี้คืออาชีพของเขา บอกว่าไม่ใส่ก็ได้หรอก ขอให้ทำ 
มันก็ไม่ถูก ถ้าไม่มีตรงนั้นเราจะเบี่ยงไปอย่างไง ทางสภามีหน้าที่เห็นความสำคัญตรงนี้มาก 
ถ้าอนุมัติไปก็จะมีปัญหา แต่ก็ยังมีโอกาส ฝากถึงท่านที่เดือดร้อน ถามว่าทำแผนเพ่ิมเติม
ชี้แจงว่าทำแผนเพ่ิมเติมมา มีแผนมีนโยบาย ลองคิดดีๆอีกมุม เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทำ
ยาวกว่านี้ก็ได้ สูงกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องไปทำ 12 เมตร หรือ 10 เมตร ทำ 25,000 เราจะทำ
เป็นแสนได้ไหม ตัดทิ้งถมดินขึ้นฝังท่อในเมื่อมีน้ำอยู่ในนี้ คุณต้องคิดอีกมุมมันก็เป็นการที่จะ
ทำให้ถ้าคิดในมุมนี้ไม่ต้องมีโอกาสก็ได้ จริงๆแล้วก็ให้สภาตัดไปเอาเป็นว่าเป็นไปตามเสมอ
ภาคก็ให้ความรู้กัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามระเบียบมันก็พอไปได้ก็ฝากเพ่ิมเติมสิ่งเหล่านี้
ก่อนที่ท่านจะอนุมัติที่ท่านจะเสนอก่อนที่จะนำทุกสิ่งเข้าสภา ถ้าทำไม่ได้จริงๆเราก็ต้องชี้แจง
ล่วงหน้า เพระรอบนี้เพราะว่าแผนฯในปี 67เราจะทำให้ ถ้ามีโอกาสดีรอบนี้สำคัญอยู่ที่ สี่
ล้านหนึ่งแสน ทำรอบนี้ไปแล้วหนึ่งล้านสามหมื่น เพราะหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นอาจจะ
กลับเป็นหนึ่งล้านสามแสน มันอาจเพ่ิมตัวเลขมันมีโอกาสแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องได้อีก เป็นไป
ตามรอบแผนฯที่ทำได้ แผนที่มีการเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันนิดหนึ่งทำมาให้มันถูกต้อง 
ผู้บริหารจะได้ดำเนินการ ทำแผนฯได้ไม่ต้องไปบอกเจ้าหน้าที่ อันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ ทุก
วันนี้เป็นการชี้แจงประกอบการจ่ายงบประมาณการจ่ายมันเข้าระบบแม้กระทั้งการประชุม
สภามันขึ้นอยู่ในระบบเสร็จปุ๊ปต่อปั้ป ที่เราบังคับให้อยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเดียวนี้มันยากข้ึน 
ก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้สอบถามมาหลายๆเรื่อง สุดท้ายท่าน สท.สุรศักดิ ์พลพิสาลถามเรื่อง
บล็อกคอนเวริร์สก็ดี มันเป็นของผู้รับจ้างก็ดีไป เขาก็ทำไว้แล้วเราก็ทำสัญญาไปแล้วเวลาน้ำ
มาก็ไปจริงๆ แต่ถ้าน้ำน้อยน้ำในห้วยมันลดลงก็สามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มี
หนังสือแจ้งมาให้ผู้ว่าจ้างแล้ว ถ้าเป็นผู้รับเหมาผู้รับจ้างบางราย เขาอาจจะขอต่อสัญญาก็คง
ไม่ใช่ทำสัญญา ก่อนหน้านั้นตั้งหลายเดือนพึ่งจะมาลงมือทำ มาทำตอนหน้าฝนจะมาทำก็เป็น
ความรับผิดของผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการได้ ก็คงต้องดำเนินต่อไม่ได้มีผู้รับจ้างท่านใด
ขาดทุนในการสร้างงาน มันก็เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างอีก จึงนำเรียนให้สมาชิกทุก




